

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG THẮNG LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 65/BC-UBND

*Thắng Lợi, ngày 05 tháng 6 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2025, dự kiến hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025**

#### **I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

Phường Thắng Lợi thành lập năm 1985, có trụ sở đặt tại Tổ dân phố Du Tán, – phường Thắng Lợi – thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên. Trên bản đồ hành chính, phường có phía Đông giáp phường Cải Đan và phường Bách Quang; phía Tây giáp xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên và phường Châu Sơn; phía Nam giáp phường Phố Cò; phía Bắc giáp phường Mỏ Chè. Với đặc điểm là một phường trung tâm của thành phố Sông Công có tổng diện tích tự nhiên là 4.3km<sup>2</sup>, toàn phường có trên 2000 hộ dân với trên 8000 nhân khẩu.

Đảng bộ phường Thắng Lợi có 22 chi bộ trực thuộc trên 500 đảng viên. Hiện nay phường có 17 tổ dân phố; Hệ thống chính trị được tăng cường; Đội ngũ cán bộ, công chức của phường hiện có 19 đồng chí được sắp xếp công việc phù hợp với chức danh và trình độ chuyên môn được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

#### **1. Về thuận lợi**

Phường Thắng Lợi có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, trên địa bàn quy hoạch nhiều dự án, trong đó có các khu đô thị, khu dân cư, các cơ quan của thành phố đóng chân trên địa bàn. Địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng bước phát triển kinh tế chuyên dịch theo hướng “Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ phường Thắng Lợi đã định hướng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ có hiệu quả. Nhiệm kỳ 2021-2026, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng được khang trang; công tác cải cách hành chính được quan tâm thường xuyên; đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

#### **2. Về khó khăn**

Trên địa bàn có nhiều dự án đã và đang triển khai thực hiện, do vậy liên quan nhiều đến lĩnh vực đất đai, đô thị. Nhiều dự án quy hoạch sau thời gian dài

chưa triển khai dẫn đến khó khăn, hạn chế người dân khi thực hiện các quyền về đất đai, diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp, việc chuyển đổi nghề nghiệp sau khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp còn có nhiều khó khăn.

Do tác động của Dịch Covid-19 một số hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng, nguồn thu ngân sách trong cân đối hạn chế đặc biệt là nguồn thu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ gặp nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

## **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:**

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao, Nghị quyết BCH đảng bộ phường và Nghị quyết các kỳ họp HĐND, hàng năm UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển Kinh tế của phường theo cơ cấu “Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp” là hướng đi đúng, phù hợp cho sự phát triển của địa phương. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt, các phong trào thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đặc biệt phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào xóa đói giảm nghèo và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, tạo đà cho sự phát triển toàn diện của địa phương, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trước mỗi kỳ họp HĐND, UBND phường chuẩn bị các tài liệu để các ban HĐND phường thẩm tra trình kỳ họp, tích cực tham gia các ý kiến vào chương trình kỳ họp HĐND; Tích cực phối hợp các cơ quan của thành phố trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN.**

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, nghị quyết HĐND phường ban hành quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, từ đó Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy-HĐND-UBND thành phố, sự phối hợp tạo điều kiện của các phòng ban chuyên môn thành phố, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Kết quả lãnh đạo cụ thể theo từng chỉ tiêu như sau:

- Thương mại và dịch vụ: số hộ kinh doanh trên địa bàn 420 hộ hoạt động ổn định từ năm 2021 đến nay.

- Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt 1.020 tấn/năm (*vượt nghị quyết đại hội đề ra 1000 tấn/năm*).

- Tăng thu ngân sách bình quân 2 năm 2021 và 2022 tăng 25%, (*chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra thu vượt từ 10 % trở lên/năm*).

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm vượt 100% so với kế hoạch thành phố giao

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng bình quân mỗi năm 0,45% (chỉ tiêu đề ra hàng năm 0,2%)

- Gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 96,95% (*chỉ tiêu đề ra hàng năm 96%*); tổ dân phố đạt văn hóa có 91,35% (*chỉ tiêu đề ra hàng năm có 85% trở lên*)

- 100% hệ thống các tuyến đường thuộc các TDP được bê tông hóa.

### **1. Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội:**

#### **\* *Phát triển thương mại, dịch vụ,***

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, nhiều loại hình kinh doanh, thương mại mới được phát triển trên địa bàn ( cửa hàng tự chọn, siêu thị đồng thời số lượng nhà hàng, điểm kinh doanh ăn uống, thực phẩm, đồ gia dụng). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hộ phát triển sản xuất trên địa bàn tiếp tục duy trì và phát triển góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân, số hộ kinh doanh trên địa bàn ổn định 420 hộ, trong đó gần 150 hộ đủ điều kiện nộp thuế hàng tháng đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách địa phương.

#### **\* *Sản xuất nông nghiệp***

Mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp hàng năm bị thu hẹp do quy hoạch các dự án, thời tiết, dịch bệnh. Hàng năm địa phương phối hợp với Trung tâm dạy nghề tổ chức từ 5 đến 7 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng các mô hình giống lúa có năng suất cao, do vậy sản lượng lương thực hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch thành phố giao từ 10 đến 15%/năm (bình quân 2 năm đạt 1020 tấn/năm).

Trong chăn nuôi, duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hàng năm không có dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định (trên 18.000 con).

#### **\* *Công tác thu, chi ngân sách***

Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể chỉ đạo tập trung khai thác và tận dụng các nguồn thu. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 148%, năm 2022 đạt 102%. Chi ngân sách được giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi đúng quy định, hàng năm chi đạt 100% kế hoạch.

**\* Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng**

- UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn. Địa phương phối hợp với các cơ quan tổ chức hội nghị công bố quy hoạch trên địa bàn, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của nhân dân trong vùng quy hoạch báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với địa phương.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị ngày càng sạch, đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội của địa phương. Trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục về địa chính và xây dựng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân (trong năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận và giải quyết 826 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn).

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý về xây dựng trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan kiểm tra 101 trường hợp về xây dựng nhà ở đối với các hộ gia đình, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các đợt cao điểm, duy trì kiểm tra tháo dỡ mái vẩy, biển quảng cáo trái quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh đường phố, thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, hiện nay 13 tổ dân phố duy trì thực hiện tốt mô hình thu gom chất thải trên địa bàn.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai Đề án “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị” đến các tầng lớp nhân dân trong phường, trên địa bàn có 4 tuyến phố được công nhận “tuyến phố văn minh đô thị”. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông được quan tâm (trong thời gian qua xây dựng được 2008m đường bê tông tại các tổ dân phố).

**- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng**

Trên địa bàn có nhiều dự án đã và đang triển khai thực hiện, trong nhiệm kỳ qua, UBND phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án, thực hiện các quy định của Nhà nước và trình tự trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ dân vận ở các tổ dân phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ dân trong các dự án ủng

hộ và chấp hành bàn giao mặt bằng. UBND phường ban hành 59 văn bản chỉ đạo thực hiện về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, BTGPMB; 42 báo cáo về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, BTGPMB; Triển khai ký cam kết giữa chủ tịch UBND phường với 17 đồng chí tổ trưởng các tổ dân phố về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, BTGPMB; ban hành 5 quyết định thành lập các tổ công tác phụ trách dự án và vận động nhân dân chấp hành việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, BTGPMB trên địa bàn phường Thăng Lợi.

## **2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội**

- Các chính sách xã hội được quan tâm thường xuyên, nhất là chính sách người có công, chính sách giảm nghèo. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết; trợ cấp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lập hồ sơ cho 55 đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, đề nghị sửa chữa 01 nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo.

- Triển khai thực hiện các chế độ chính sách xã hội liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo như vay vốn, hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, bảo trợ xã hội, cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được giảm theo từng năm (năm 2021 hộ nghèo có 24 hộ bằng 1,25%, giảm 7 hộ đạt 157% so với kế hoạch thành phố giao, hộ cận nghèo 36 hộ bằng 1,88%; năm 2022 thực hiện rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều (giai đoạn mới) có 38 hộ nghèo bằng 1,95%, hộ cận nghèo 29 hộ bằng 1,49%; năm 2023 có 33 hộ nghèo bằng 1,70% và 27 hộ cận nghèo 1,39% giảm 5 hộ đạt 160% kế hoạch giao).

- Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức, chung lòng, chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức vận động ủng hộ quỹ vắc xin với tổng số tiền 185.605.000đ. Vận động nhân dân ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 và quỹ vì người nghèo được 790.705.000đ

- Thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96% trở lên; tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt trên 90% .

- Nhà văn hóa được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp; trang thiết bị âm thanh được mua sắm; tủ sách tại các nhà văn hóa tiếp tục được duy trì đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể dục, thể thao của nhân dân. Từ năm 2021 đến nay sửa chữa 01 nhà văn hóa và xây mới 01 nhà văn hóa tổ dân phố.

- Địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ sở, vật chất các trường học được đầu tư, năm 2022 thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường UBND xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia đóng góp GPMB diện tích đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở để thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Lý tự Trọng với số tiền 823 triệu đồng; Chất lượng phổ cập giáo dục ở 3 cấp học được duy trì và nâng cao. Hiện nay 2 trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương cơ sở được đẩy mạnh, đã huy động từ các nguồn tổ chức khen thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập với số tiền trên 15 triệu đồng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường quản lý Nhà nước các hoạt động y, dược tư nhân; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh ở các tổ dân phố, trường học, tham mưu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức kiểm tra 95 lượt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm về an toàn thực phẩm, trong đó lập biên bản xử phạt VPHC 2 trường hợp.

- Hàng năm, chỉ đạo việc chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng bằng các việc làm thiết thực như: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật. Tổ chức các hoạt động vui đón tết thiếu nhi, sinh hoạt hè, tết Trung thu cho thiếu nhi trên toàn phường với tổng số tiền 30.500.000 đồng.

### **3. Lĩnh vực quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội:**

- Công tác quân sự địa phương hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu được giao về công tác huấn luyện dân quân và công tác tuyển quân. Từ năm 2021 đến nay đã có 18 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Kịp thời thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn người và tài sản cho nhân dân.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn xảy ra 27 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã giải quyết xử lý kịp thời theo thẩm quyền .

### **4. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân**

Trong những năm qua, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự giám sát của HĐND, UBNDTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong việc thực hiện chức năng điều hành, quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại của bí thư, chủ tịch UBND phường. Từ năm 2021 đến nay tổ

chức 103 lượt tiếp công dân. Trong đó 61 đơn thư liên quan đến đất đai, môi trường, chế độ chính sách...UBND phường đã thực hiện giải quyết theo thẩm quyền, đến nay đã giải quyết xong, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

### **5. Tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.**

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc và xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ.

### **6. Công tác cải cách hành chính.**

Dưới sự quan tâm của các phòng ban thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, địa phương tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Lấy việc công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc. Nâng cao thái độ phục vụ công dân khi giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân phải tận tình, chu đáo và thân thiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ “ Một cửa” UBND phường. Giao cho các cán bộ chuyên môn rà soát lại các thủ tục để xây dựng mới quy trình, thủ tục, thời gian làm việc theo cơ chế “Một cửa” và tiến hành niêm yết công khai tại Bộ phận “Một cửa”. Công tác trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, không để ùn tắc. Cán bộ, công chức tiếp dân nhiệt tình, trách nhiệm không gây phiền hà cho nhân dân, những vấn đề còn thiếu sót, chưa đúng thủ tục hướng dẫn cho nhân dân để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân theo quy định của pháp luật. (trong nhiệm kỳ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 15.642 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến 4462 không có hồ sơ quá hạn, công khai niêm yết 149 thủ tục hành chính tại bộ phận “ Một cửa”, trong 2 năm qua công tác CCHC đánh giá HTXS NV

## **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ**

### **1. Ưu điểm:**

- Công tác quản lý điều hành về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng có nhiều đổi mới, năng lực và kinh nghiệm của từng đồng chí được phân công nhiệm vụ được nâng lên.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được phát huy có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

- Kinh tế của phường đã bước đầu phát triển, cơ cấu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp là hướng đi đúng đắn, phù hợp. Lĩnh vực xây dựng cơ bản hoàn thành xây dựng các công trình lớn: hệ thống điện chiếu sáng ở các tổ dân phố, đường dân sinh được bê tông hoá, có hệ thống loa truyền thanh, xây dựng được các nhà văn hoá ở khu dân cư, tổ dân phố. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt, các phong trào xã hội được thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đặc biệt phong trào văn nghệ, thể thao phát triển mạnh tạo nên sự phát triển toàn diện của địa phương.

- Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như công tác quản lý điều hành từng lĩnh vực được phân công, có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong mọi hoạt động của UBND phường. Các ngành chuyên môn thuộc UBND phường có tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện được vai trò tham mưu giúp việc cho UBND phường trong mọi lĩnh vực công tác.

## **2. Tồn tại hạn chế:**

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành mặc dù đã có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chấp hành sự phân công của tổ chức, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, khắc phục tồn tại, hạn chế khi được chỉ rõ. Đảm bảo các hoạt động của UBND phường được thông suốt, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với các ngành đoàn thể, các cơ quan có liên quan để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tuy nhiên, trên cương vị được phân công phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo UBND còn có hạn chế nhất định như việc giải quyết một số việc chưa triệt để trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai đô thị; Công tác dân vận vận động nhân dân còn hạn chế như việc chấp hành bàn giao mặt bằng ở một số dự án.

- Việc điều hành thu ngân sách chưa sát sao có năm chỉ tiêu thu đạt thấp, trong sản xuất nông nghiệp chưa tạo bước đột phá mới về chuyên dịch cơ cấu.

- Công tác tham mưu của một số công chức chuyên môn chưa kịp thời, không sát thực tế, năng lực hạn chế ở lĩnh vực được phân công, do đó nhiều vấn đề phát sinh khi giải quyết còn lúng túng, hiệu quả giải quyết chưa cao.

## **IV. DỰ KIẾN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025.**



## **1. Công tác thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước**

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương nhằm chuyển tải thông tin pháp luật đến với người dân, giúp nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

### **2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường.**

- Ủy ban nhân dân phường với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn không ngừng nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung bám sát nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp tập trung điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an ninh xã hội.

- Thực hiện tốt có hiệu quả, thiết thực các phong “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Phong trào “Xóa đói giảm nghèo” và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác quốc phòng an ninh được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

- Phát huy tính tự chủ, năng động trong công việc nhất là người lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan phải nhiệt tình trách nhiệm và có năng lực lãnh đạo.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tổ dân phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

### **3. Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội:**

*Căn cứ chỉ tiêu giao của UBND thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND, UBND phường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 đó là:*

- Phát triển Dịch vụ thương mại: tăng số hộ kinh doanh từ 5% trở lên/năm.
- Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân trên 1.000 tấn/năm.
- Tăng thu ngân sách bình quân từ 10 %-15% trở lên/năm.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 0,32% trở lên theo tiêu chí mới.
- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng mỗi năm 0,2%.
- Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2, duy trì phổ cập xóa mù chữ và PCGD trẻ 5 tuổi.
- Hàng năm có 97% trở lên số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; có 90% trở lên tổ dân phố đạt tổ văn hóa.

- Đến năm 2025: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 100% hệ thống kênh mương và bê tông hóa các tuyến đường các TDP (ở nơi đủ điều kiện).

#### **4. Công tác cải cách hành chính:**

- Dưới sự quan tâm của các phòng ban thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, địa phương tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, triển khai các chương trình cải cách hành chính, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, cửa quyền, khắc phục những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ “ Một cửa” UBND phường. Giao cho các cán bộ chuyên môn rà soát lại các thủ tục để xây dựng mới quy trình, thủ tục, thời gian làm việc theo cơ chế “Một cửa” và tiến hành niêm yết công khai tại Văn phòng “Một cửa”. Công tác trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, không để ùn tắc. Cán bộ tiếp dân nhiệt tình, trách nhiệm không gây phiền hà cho nhân dân, những vấn đề còn thiếu sót, chưa đúng thủ tục hướng dẫn cho nhân dân để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân phường. Cán bộ, công chức phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của Ủy ban nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, chính quyền số, nâng cao trách nhiệm của tổ công tác thực hiện đề án 06

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2025 của UBND phường Thăng Lợi./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND thành phố ( báo cáo);
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- lãnh đạo UBND;
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Chu Thị Xuân**